



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

.....  
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก  
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
ซึ่งดำเนินการรับสมัครคัดเลือกในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบ  
คุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบ  
คัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรง  
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป หรือ  
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นเป็น  
ผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์สอบคัดเลือก ตลอดจนไม่มีสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งคุณวุฒิ แยกตามกลุ่มวิชาเอก และ  
สถานที่สอบแข่งขัน รายละเอียดดังนี้

**๑.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก**

รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

**๒.การคัดเลือก**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ  
สอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย

**๓.วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือก  
ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพาวรมี สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

**๔.การประกาศผลการคัดเลือก**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะประกาศผลการคัดเลือก  
ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๕. การบรรจุและแต่งตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและจะเรียกบรรจุแต่งตั้งเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑